



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

## แบบอย่างทั้ง 7 ของทีมอัครทูต



โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์

การเคลื่อนฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์มากมายมาจากการงานของทีมอัครทูตร่วมกับผู้เผยพระวจนะ ผมพบว่า

7 รูปแบบของทีมอัครทูตที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้

1. กลุ่มของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ – สาวก 12

คนแรกของผู้เผยพระวจนะไม่ได้เผยพระวจนะหรือตั้งคริสตจักรมากเท่าใดนัก

แต่พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยมากกว่า

นี่เป็นกลุ่มของอัครทูตอย่างแท้จริงภายใต้การนำของซีโมน เปโตร

ตามข้อพระคัมภีร์กิจการ 1-12

ชาวยิวที่สนับสนุนพระเยซูนั้นทำให้เราเห็นภาพของการทวีคูณของกลุ่มผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

2. กลุ่มของผู้เผยพระวจนะ – ผู้เผยพระวจนะในยุคก่อนๆ เช่น ซามูเอล, เอลียาห์, เอลีซา เป็นผู้นำกลุ่มนักเรียนผู้เผยพระวจนะที่เด็กกว่า (1 ซามูเอล 10:5)

กลุ่มอัครทูตรุ่นก่อนนี้เริ่มต้นโดยการอธิษฐานและเผยพระวจนะร่วมกัน กิจการ (1:14, 2:17) เป็นไปได้ว่ากลุ่มของผู้ที่มีนิมิตที่อ่อนวัยกว่าจะสนิทสนมกับยอห์น

และต่อมากลายเป็นกลุ่มผู้เผยพระวจนะ เช่น IHOP-KC  
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของนิเวศอธิษฐานต่างๆทั่วโลก

### 3. คริสตจักรแม่ – ในกิจการ 13

มีกลุ่มอาจารย์และผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรที่อันทิโอก

พวกเขาได้ส่งเปาโล(เซาโล)และ บารนาบัสออกไปและกลายเป็นคนที่สนับสนุนกลุ่มของเปาโลและกลุ่มอื่นๆ

คริสตจักรในเยรูซาเล็มเป็นคริสตจักรแม่ของกลุ่ม คริสตจักรที่เคลื่อนแบบอัครทูตทั้งหมด พันธกิจเบธ เยซัวในฟีลาเดเฟีย

และพันธกิจต้นท้อพเมอร์ซีในไฮฟาเป็นตัวอย่างของกลุ่มคริสตจักรเมสสิยานิกที่ได้ขยายแบบทวีคูณออกไป

### 4. โรงเรียนฝึกอบรม – ในกิจการ 19 เราจะเห็นว่าเปาโลสอนทุกวันที่โรงเรียนของทิรานัส โรงเรียนนี้เป็นมากกว่าศูนย์ฝึกสอน

รูปแบบการสอนมีการวางรากฐานสำหรับเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วเอเชียไมเนอร์ (กิจการ19:10) โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ในยุคปัจจุบันเช่น วายแวม, ไครซ์ฟอร์ออลเนชั่น, เกทเวย์, ไอซีโอปี, และเอ็มเจบีไอ เป็นศูนย์อัครทูตที่จะแผ่ขยายอาณาจักร

### 5. ผู้ร่วมงานของเปาโล – กลุ่มคนเริ่มที่จะรวมตัวกันและสนับสนุนเปาโล บางคนเป็นผู้นำในการฝึกอบรม, บางคนเป็นผู้ช่วย อัครทูตให้กับเปาโล, บางคนเป็นผู้ช่วย, เป็นเลขา, เป็นผู้บริหารจัดการ เป็นต้น

เช่นทิตัสได้มาเป็นอัครทูตแทนเปาโล ภายอัสผู้คัดลอกจดหมายของเปาโล

พวกเขาร่วมรับใช้เหมือนเป็นคณงานที่ร่วมก่อตั้งคริสตจักรเมสสิยานิก ริไวฟ์ อิสราเอล พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติก็ทำงานตามรูปแบบนี้มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว

### 6. พันธกร 5 ด้าน – เมื่อทีมงานของเปาโลเติบโตขึ้นจากคณงานกลายเป็นผู้นำ

รูปแบบของการเป็นผู้นำของกลุ่มอัครทูตประกอบด้วย 5 กลุ่มตามการทรงเรียก เอเฟซัส 4:11 อธิบายว่า มี “อัครทูต, ผู้เผยพระวจนะ, ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, ศิษยาภิบาล,

และอาจารย์” เรามีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากที่คณะทำงานของพันธกิจรีไวฟ์  
อิสราเอล เริ่มเป็นเหมือนกลุ่มคนในเอเฟซัส 4 ที่มีระดับความเป็นผู้นำ

7. คณะที่ปรึกษาอาวุโส – ในกิจการ 15 ผู้นำอาวุโสหลายท่านรวมถึงเปโตร, เปาโล,  
และยากอบ ได้ชุมนุมกันเพื่อวางกลยุทธ์, จัดตั้งนโยบาย, และขจัดข้อโต้แย้ง  
ไม่มีใครเป็น พระสันตะปาปา แต่เป็นกลุ่มผู้นำที่มีความนบนอบต่อกัน  
ปรึกษาและอธิษฐานร่วมกัน

เรามีความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้ในกลุ่มที่ปรึกษาอาวุโสที่องค์กรศึกษาคณอินเตอร์เนชั่น  
แนล ที่มีแดน จัสเตอร์, อิฮาน ซิคคอฟ, พอล วิลเบอร์ และเดวิด รุดอล์ฟ

ขอให้แบบอย่างตามพระคัมภีร์เหล่านี้ช่วยให้เราเกิดผลมากขึ้น  
ในขณะที่เราแสวงหาที่จะรับใช้พระเจ้าในยุคนี้!

## โดนัลด์ผู้นำสะอิดสะเอียน



ข้อสังเกตของทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนและสามารถทำลายผู้หญิงทั่ว  
สหรัฐอเมริกา แต่ในทางกลับกัน

ความเสียหายต่อโครงสร้างครอบครัวที่เกิดจากการสนับสนุนรักร่วมเพศ  
การสนับสนุนการทำแท้งนั้นแยกว่าเป็นพันเท่า

ทัศนคติของทรัมป์เกี่ยวกับธุรกิจเป็นแบบทุนนิยม แต่ในทางกลับกันการเพิกเฉยต่อหน้า  
20

ล้านล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาสามารถก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและคนเป็นล้านคน  
ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบนี้

ทรัมป์ให้ข้อสังเกตแบบไร้ความรู้สึกต่อมุสลิมชายแดนเรื่องลัทธิชนชาติ

แต่ในทางกลับกันการมีทัศนคติที่ถูกต่องานการเมืองเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิม

ทำให้คน 10 ล้านคนสูญเสียบ้าน คน 450,000

คนถูกฆ่าและหญิงจำนวนนับไม่ถ้วนถูกข่มขืน

การปฏิเสธที่จะต่อสู้กับกลุ่มจิตอาตคือเป็นอันตรายของประวัติศาสตร์ในสัดส่วนที่ไม่เคยถูกเปิดเผย

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนในทุกประเทศให้เราร่วมใจกันอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์มัทธิว 16:19

อธิษฐานแบบไม่เคยอธิษฐานมาก่อน

ให้พระเจ้าแทรกแซงอย่างเหนือธรรมชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้

คุณสามารถรับชมความคิดเห็นของอาเซอร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาได้ที่นี้ !

<https://youtu.be/p9UpHpTVI7M>

## กฎหมายใหม่ที่ต่อต้านสื่อลามกในอิสราเอล



เสาร์ที่แล้วที่อาฮาวัท เยชัวห์ มีข้อความที่ชัดเจนและกล้าหาญจากโอเต็ด โซชานี เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสื่อลามกและความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างโปรงใ เรารู้สึกประหลาดใจที่เห็นข่าวในวันรุ่งขึ้นว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาต่อต้านสื่อลามก ซึ่งมีการลงมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลและถูกส่งต่อไปยังรัฐสภา

กฎหมายจะบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบล็อกเวปไซต์ลามกและเวปไซต์ที่เป็นอันตรายจนกว่าผู้ใช้จะขอให้เวปไซต์นั้นถูกเปิดอย่างเฉพาะเจาะจง และผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ กฎหมายจะไม่ทำให้สื่อลามกผิดกฎหมาย แต่จะช่วยลดการแพร่กระจายของสื่อ กฎหมายนี้ถูกเสนอโดยชูลิ มัวอาเล็ม ผู้แทนของพรรคยิวโฮมปาร์ตี้ ขณะนี้มีสถิติว่า 60%ของเด็กอิสราเอล อายุ 9 ถึง 15 ปี ดูสื่อลามกจากอินเทอร์เน็ต

## สรุปทริปเอ้าริชทีแคลิฟอร์เนีย



เราได้ส่งผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศโคดี้อาเซอร์และมาเทียส ผู้นำนัมัสการหนุ่มจากแ  
ไปปรนนิบัติรับใช้ที่แคลิฟอร์เนียเป็นเวลา 20  
วัน เค้าได้เดินทางกลับมาและรายการผลการเดินทางที่หนุนใจ รับชมได้**ที่นี่!**

## การรวมตัวกันระดับโลก



สัปดาห์นี้พันธกิจรีไวฟ์ อิสราเอล  
กำลังช่วยจัดการรวมตัวกันระดับโลกเพื่ออธิษฐานและสรรเสริญเฉลิมฉลองในเยรูซา  
เล็มกับผู้เชื่อจากทุกมุมโลก สถานที่จัดงานคือที่อารีนา  
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คน

คุณสามารถติดตามเราได้ทั้งสัปดาห์ผ่านทางเฟซบุ๊ก  
และขอเชิญร่วมกันอธิษฐานเพื่อการรวมตัวกันครั้งนี้  
ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้**ที่นี่!**

## การกลับมารวมตัวกันเพื่อการฟื้นฟู



ข้อความจากห้องแห่งการเยียวยาในซานต้า มาเรีย แคลิฟอร์เนีย โคดี อาเซอร์ได้แสดงให้เห็นถึงการกลับมารวมตัวกันของชาวฮิวซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่ในยุคสุดท้ายที่อิสราเอลก่อนที่จะเสด็จกลับมา รับชมเป็นภาษาอังกฤษได้**ที่นี่!**